



ประกาศกองบริหารการคลัง
เรื่อง เจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๗

กองบริหารการคลัง เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่และยานพาหนะของกรมบังคับคดี โดยยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใสอย่างมีธรรมาภิบาล ภายใต้วิสัยทัศน์ “บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณค่า” และกองบริหารการคลังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักสิทธิมนุษยชนมาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาองค์กรและบริหารงาน รวมทั้งให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ และเคารพสิทธิมนุษยชนในการอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอแสดงเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัตินำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย “การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงทุกด้านและทุกกลุ่ม” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน ประชาชนผู้รับบริการ ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันในด้านเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา ความเชื่อ เพศ สีมืด ภาษา เผ่าพันธุ์ สถานะทางสังคม หรือสถานะอื่นใดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๒. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติ ใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

๓. สนับสนุนและส่งเสริมเรื่องสิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในทุกรูปแบบ

๔. สอดส่องดูแลเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ละเลย เพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เป็น การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับกองบริหารการคลัง โดยจะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือแจ้งไปยังช่องทางที่กำหนดไว้

หากพบเห็นพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดที่กระทำการอันเป็นลักษณะการละเมิดสิทธิมนุษยชน สามารถแจ้งข้อมูล โดยผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

กองบริหารการคลัง โทรศัพท์ ๐ ๒๘๘๑ ๔๘๕๗

หรือแจ้งผ่านเว็บไซต์ www.led.go.th หัวข้อ “ระบบรับเรื่องร้องเรียน (e-Petition)”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

(นางกรรณิกา คงสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง